
sþ. 37. Fyrirspurn [37. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um heilsugæslu á Vopnafirði.

Frá Helga Seljan.

Hvaða ráðstafanir hefur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gert til að leysa
heilsugæsluvandann í Vopnafjarðarhéraði?


